



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2649-5005

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

'วิจิตร'เสนอนายกรัฐมนตรี ขอเพิ่ม รมช.ศึกษาธิการ

10 มกราคม 2550 15:14 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยเสนอ "สุรยุทธ์"ขอเพิ่ม รมช.ศึกษาธิการ เตรียมเสนอชื่อ หลัง 15 มกราคมนี้



วิจิตร ศรีसान

นายวิจิตร ศรีसान รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีว่า เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า จะมีการเพิ่มรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการอย่างแน่นอน เพราะควรจะต้องมีและในอดีตก็เคยมีมาตลอด ขณะนี้นายกฯ ได้ตกลงในหลักการกับตนว่าจะเพิ่มตำแหน่งนี้ แต่ยังไม่มีการพูดถึงตัวบุคคล ส่วนบุคคลที่มีความเหมาะสมนั้นก็ควรเป็นบุคคลที่รู้เรื่องการศึกษาเป็นอย่างดี คือ เมื่อมาทำงานไม่ต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่ โดยตนก็ยังไม่มีคนในใจเพียงแค่มียุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเท่านั้น คาดว่าเรื่องนี้น่าจะชัดเจนภายหลังจากวันที่ 15 มกราคม ซึ่งเป็นภายหลังที่ตนกลับมาจากการประชุมที่ประเทศอิตาลี เมื่อได้ตัวบุคคลแล้วก็จะนำเสนอต่อนายกฯ แล้วนายกฯจะเป็นคนตัดสินใจเอง

"ยืนยันว่าจะไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งใด ๆ ในช่วงนี้อย่างแน่นอน แม้จะมีการนำเสนอก็ไม่สามารถแต่งตั้งได้ เพราะนายกฯ ก็ไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนผมก็ไปประชุมที่มหาวิทยาลัยโลกที่ประเทศอิตาลี แม้จะมีการเสนอชื่อในตอนนั้นก็แต่งตั้งยังไม่ได้ อีกทั้งผมก็ยังไม่พร้อมที่จะเสนอชื่อเชื่อว่านายกฯ น่าจะมีคนอยู่ในใจอยู่บ้างแล้ว อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ผมก็ต้องหารือร่วมกับนายกฯ และให้อำนาจให้นายกฯ เป็นผู้ตัดสินใจ"นายวิจิตร กล่าว

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ส่วนสาเหตุที่จะมีการเพิ่มรัฐมนตรีช่วยฯ นั้นเป็นเพราะว่ากระทรวงฯ นี้เป็นกระทรวงใหญ่ งบประมาณเมื่ออยู่เป็นจำนวนมาก โอกาสที่จะทำงานให้ครบทุกด้านก็เป็นปัญหา เนื่องจากงานซ้อนกันอยู่มาก อีกทั้งกระทรวงศึกษามีงานอยู่เป็นจำนวนมาก

"คนที่เข้ามาทำงานจะต้องมาทำงานแทนผมได้ เนื่องจากบางครั้งถ้าผมไม่อยู่ก็ไม่รู้จะไปมอบอำนาจให้ใครทำแทน เพราะ พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ให้อำนาจไว้ อีกทั้งหากจะฝากให้รัฐมนตรีกระทรวงอื่นดูแลแทนเขาก็มีงานอยู่เต็มมือ โดยคนที่เข้ามาทำงานใหม่จะต้องดูด้วยว่าถนัดงานด้านใด หากรู้เรื่องการศึกษาด้วยและมีความรู้เรื่องภาคใต้ด้วยก็จะมอบภาระหน้าที่นั้นให้ดูแลทันที ซึ่งรัฐมนตรีช่วยคนใหม่นั้นจะเป็นผู้หญิง ชายก็ได้"นายวิจิตร กล่าว

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ ยังไม่ได้ทาบทามใครและไม่มีบุคคลในใจ อีกทั้งยังไม่สามารถหาคนที่จะมาทำงานได้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่ารัฐบาลชุดใหม่ระยะเวลาในการทำงานอีกไม่นานทำให้หลายคนมองว่าระยะเวลาสั้นอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เขาจึงไม่อยากจะเข้าร่วมงาน

เมื่อถามว่า หากมีการเพิ่ม รมช.ศึกษาธิการครั้งนี้จะมีการพ่วงเพิ่มเติมตำแหน่งอื่นที่วางอยู่ด้วยหรือไม่ นายวิจิตร กล่าวว่า เรื่องนี้ตนไม่ทราบ เพราะทราบเพียงกระทรวงศึกษาฯ เท่านั้น ส่วนกระทรวงอื่นไม่ทราบ อีกทั้งนายกฯ ก็ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับ ครม.เพราะการเพิ่มรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการตนเป็นผู้เสนอเอง